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ช่ือวทิยานิพนธ์  กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
   จงัหวดัยะลา 

ผู้เขียน   นายมูฮมัมดั  อาเซ็งบาราแม  
สาขาวชิา  การบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม  
ปีการศึกษา  2557  

 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา 2) เปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานตาม
ทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาท่ีมี เพศ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั และ 3) ประมวลขอ้เสนอแนวทางการพฒันา
กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ านวน 337 คน และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา จ านวน 6 คน โดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบ t-test และ F-test  

ผลการวจิยัพบวา่  
1) ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามจงัหวดัยะลาในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากและเม่ือศึกษาเป็นรายดา้นพบวา่ มี 4 ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัมาก และมี 1 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ี ระดบัมาก  คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการกระตุน้
หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ดา้น การประสานงาน  และดา้นการประเมินผล ระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  

2) ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลาจ าแนกตาม ประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างกนั พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษา และปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และ  

3) แนวทางการพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา  พบวา่ 3.1) ดา้นการวางแผน ควรใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมากยิง่ข้ึน โรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี ท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าในการจดัท าแผนท่ีดี ควรมี
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การติดตามและประเมินแผนเพื่อใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  3.2) ดา้นจดัสรร
ทรัพยากร  ควรมีการวางแผนการ จดัสรรทรัพยากรเพื่อท่ีจะสามารถจดัสรรทรัพยากร ท่ีจ าเป็นให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงเรียน และใหมี้การพฒันาครูเพื่อใหส้ามารถสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   
3.3) ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน   ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ ใหแ้ก่
บุคลากรในการท างานในโรงเรียน มีการมอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถ และมีการน าหลกัค า
สอนของศาสนาอิสลามเพื่อช่วยกระตุน้ในการท างาน  3.4) ดา้นการประสานงาน โรงเรียนจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพื่อใหบุ้คลากรทุกคน สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร   และ3.5) ดา้นการประเมิน  โรงเรียนควร
แต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ดา้นการประเมินเป็น ผูรั้บผดิชอบ ผูบ้ริหารควร มีการตรวจสอบแบบประเมิน
ก่อนน าไปใชทุ้ก คร้ัง และใหมี้การสรุปผลการประเมินเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงาน 
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ABSTRACT 

 
This research aims to 1) study administration process as perceived by Islamic 

private school teachers in Yala, 2) to compare administration process as perceived by Islamic 
private school teachers in Yala based on their gender, educational qualification, experience and 
school size, and 3) to provide suggestion for administration process development of Islamic 
private schools in Yala. Questionnaires and interviews as data collection methods were used to 
collect data from 337 teachers and 6 administrators of Islamic private schools in Yala. The 
collected data was analyzed through descriptive statistics (such as percentage, mean, and standard 
deviation), t-test and f-test.  

The results of study as bellows : 
1) Overall average mean of administration process of Islamic private schools in 

Yala as perceived by teachers was found to be high. With regard to mean of each dimension, 
mean of 4 dimensions were found to be high, namely, dimension of planning, 
encouragement/support for work operation, work coordination and evaluation; and mean of 1 
dimension was found to be moderate, which was resource management. 

2) Regarding to administration process of Islamic private schools in Yala as 
perceived by teachers based on their experience, educational qualification, gender and school 
size, the results showed that teachers who hold different educational qualification and worked in 
different school size have different perception towards administration process of the schools with 
statistical significance at .05. 

3) Regarding to suggested ways for administration process development of 
Islamic private schools in Yala, the results revealed as follows  3.1) on planning, it was suggested 
that school personnel should involve themselves more in school planning and the schools need to 
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have an adviser to guide in creating a good school plan. There also should be a monitoring and 
evaluating system in order to ensure the school effective operation. 3.2) on resource management, 
there should be a plan for resource management in order to manage a necessary resource to 
sufficiently fulfil the school needs, and teacher development was also required to ensure quality 
teaching. 3.3) on encouragement/support for work operation, administrators have to create an 
understanding on school work among personnel, to assign work suitable with personnel’s ability, 
and to adopt the tenets of Islam as a way to encourage work operation in the schools. 3.4) on 
work coordination, the schools have to bring in and use information technology to help school 
personnel accessing the data and to provide a quick and easy communication. 3.5) on planning, 
schools should appoint persons who are knowledgeable in planning to be responsible of school 
planning, administrators need to examine evaluation form each time before using it and have to 
make a conclusion of evaluation results as this information could be used to improve and develop 
work operation.  
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     عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدرّس الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة عنوان البحث
جالا                       

لزمد عاسين بارامي           الباحث  
             الإدارة والتنفيذ للدراسات الإسلامية القسم

هــ  1436   العام  الجامعي  
 

صلخستالم  

دراسة عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدرّس ( 1: يهدف هذا البحث إلى 
مقارنة عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدرّس ( 2. الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا

الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا الدختلف في الخبرات، الدؤهلات العلمية، الجنس، ومستوى 
التسيير للمدارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا،  جمع الآراء والدقترحات عن كيفية تطوير( 3. الددرسة

فردا، ومديري  337 عددهم حيث في الددارس الأهلية الإسلامية من العاملين الددرسين وتم أخذ العينة من
 وتم جمع البيانات من خلال الاستبانة والدقابلات الشخصية، ثم القيام بتحليل .أفراد 6 الددرسة عددهم

، (X)    ، والانحراف الدعياري (%)البيانات ووصفها من خلال النسب الدئوية، والدتوسطات الحسابية 
 (.F) ، و(t)واختبار 

: ومن أبرز النتائج ما يلي           
تسيير الأعمال بصورتها العامة في الدستوى العالي، وفي  سين وجهة النظر فيللمدرّ ( 1 

في  وأما في الدستوى الدتوسط؛ منها وواحد جوانب في الدستوى العالي، أربعة وجدت صورتها الدفصلة
 وكذلك التنسيق، جانب العمل، لأداء التعزيز أو الإثارة جانب التخطيط، جانب فهو الدستوى العالي

 .الدوارد تخصيص جانب هوو وأما الدستوى الدتوسط التقييم، جانب
تسيير الأعمال بحسب تباين الخبرات، الدؤهلات  سين عندهم وجهة النظر فيللمدرّ ( 2

 مستوى الددرسة وتباين العلمية، ومستوى الددرسة توصلت إلى أن الددرّسين ذوي الدؤهلات العلمية
.(.  05)حيث نسبتها الدئوية  في وجهة نظرهم من تضارب

من  يتطلب أن جانب التخطيط (3.1 :الأداء توصلت إلى عملية تطوير كيفية وأما( 3
 وإعطاء لتوجيه  مستشارا تعين وينبغي للمدرسة الدستقبلية، الددرسة خطة وضع الدساهمة في منسوبي الددرسة

 جانب تخصيص (3.2. ومثمر الأداء فعّال ليكون وتقييم متابعة ذلك إلى إضافة الخطة؛ وضع في النصح
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سين للمدرّ  قدرة الأداء الددرسة وتطوير لاحتياجات كافية لتكون خطة في ذلك لذا الدوارد ينبغي للمدرسة
 أن الددرسة مديري على فينبغي العمل أداء تعزيز أو الإثارة جانب (3.3. ناجحة لتكون عملية التدريس

 من الدين تعاليم إدراج إلى سين؛ إضافةلددرّ ا ومواهب لدقدرة ومطابق العمل تكليف في منسوبي مع يتفاهموا

 أن الددرسة على التنسيق فينبغي وجانب (3.4 .منتعش العمل النبوية ليكون والأحاديث القرآن آيات
( 3.5. بالآخرين الاتصال وسرعة الحقائق إلى المجال لدنسوبين للوصول لفتح الدعلوماتية التقنية تستخدم

 أن الدديرين من ويتطلب عنه، لرال التقييم مسؤولا في خبيرا تعين الددرسة على التقييم ينبغي جانب وأما

 وتطوير الإصلاح في معطيات لتكون الدقيمة النتائج ويجمع استعمالذا قبل التقييم آلة ويراجعوا ينظروا

        . الأداء
 

 

 


